

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การจัดสัมมนาองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติทราบเรื่องนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงาน กสม. มีองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน ๒๘ องค์การ มาเข้าร่วมประชุม และได้มีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนใหม่ คือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

๒. วันเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ และภาคเหนือ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติทราบเรื่องสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับเครื่องมือในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า และชนพื้นเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติทราบเรื่องนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกชัย ปิณฑแก้ว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับเครื่องมือในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า และชนพื้นเมือง (Asian NHRI Workshop on the Indigenous Navigator) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อินาเฮาส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการประชุมตามกรอบการดำเนินงานประเด็นชนพื้นเมือง (UNPFII) ครั้งที่ ๑๖ และในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการประกาศและรับรอง (adoption) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP) ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ (๑) เครื่องมือในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า และชนพื้นเมือง (Indigenous Navigator) ใน ๑๓ มิติ (๒) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และความเชื่อมโยงกับ UNDRIP รวมถึงระบบการทำข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตาม SDGs (๓) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) กับการใช้เครื่องมือ Indigenous Navigator และการติดตาม SDGs (๔) การประเมินสถานการณ์ การทำหน้าที่ติดตามพัฒนาระบบข้อมูล การรับคำร้องหรือการตรวจสอบ และ (๕) รูปธรรมของเครื่องมือสำคัญสำหรับ กสม. ในการติดตามรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๔. รายงานสรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติทราบเรื่องนายชาติชาย สุทธิกลม และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช จังหวัดภูเก็ต จัดโดยผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน (Regional Action Plan on the Mainstreaming of the Rights of People with Disabilities in the ASEAN Community) การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิกของอาเซียนใน AICHR สมาชิกคณะทำงานเพื่อสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน ผู้แทนคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NHRIs) และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมของคนพิการ (DPOs) เป็นต้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การเข้าถึงความยุติธรรมของคนพิการ (access to justice) ๒) การเป็นผู้ประกอบการของคนพิการ (persons with disabilities as entrepreneurs) และ ๓) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk management) ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

๔. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายชื่อบุคคล ซึ่งไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. เห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นายไฉลิต ล้อศิริรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒) ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๗ ชั้น ๕ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

